



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13357

หน้า: 2(บนซ้าย)

Col.Inch: 53

Ad Value: 66,250

PRValue (x3): 198,750

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: ปรากฏการณ์ใส่ร้าย'บิกตู-คสช.'



จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
jirapong2507@live.com

หัวข้อนี้เป็นผลจากการประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไปราชการต่างประเทศ

แล้ว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาแถลงว่า พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการ ในที่ประชุมครม.ว่า ปัจจุบันพบว่ามี สถานการณ์เข้าสู่โหมดการเมือง เราจะ เห็นได้จากปรากฏการณ์หลายเรื่อง มีการ ใส่ร้าย บิดเบือน การปล่อยข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นเท็จ หรือการพยายามลดความ น่าเชื่อถือของตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐในรูปแบบต่างๆ ต้องยอมรับความจริง ว่า บางเรื่องก็มีมูล บางเรื่องก็ไม่มีมูล เพราะฉะนั้นพล.อ.ประวิตร จึงสั่งการให้ รัฐมนตรีทุกคนทำงานเชิงรุก

พล.ท.สรรเสริญบอกว่า ทั้งนี้ ถ้าแปลความหมายความคือ ให้ทุกคน ทำงานตามที่นายกฯได้เคยสั่งการไว้แล้วว่า ต้องดำเนินการไปตามตารางเวลาที่ มีอยู่และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่นายกฯ สั่งการ และเรื่องที่เคยกำหนดเป็นแนวทาง ปฏิบัติของกระทรวง ตามที่ได้เคยสัญญา ไว้กับครม.และกับนายกฯ ต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามนั้น

ด้าน พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยนิวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อสั่งการพล.อ.ประวิตร ที่ได้ สั่งการในที่ประชุมครม.ขอให้หน่วยงาน

ปรากฏการณ์ใส่ร้าย'บิกตู-คสช.'

รัฐประชาสัมพันธ์เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันการ เข้าใจผิดให้หันมาทำงานเชิงรุกมากขึ้น นั้น เป็นเรื่องที่ผมขณะนี้พบว่ามีกรณีบิดเบือน ข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก สร้างความ เข้าใจผิด

คำสัมภาษณ์ทั้งสองท่าน สอดคล้อง กับเอกสารของทางราชการบางฉบับที่โผล่ มาตามสื่อต่างๆ

ถามว่ารัฐบาลคุมได้หรือไม่

ผมฟันธงเรื่องแบบนี้ ว่ารัฐบาลคุม ได้ เพราะกฎหมายเข้มแข็งส่งเข้าคุกพวก ที่ลองของไปหลายคนแล้ว

แต่ที่จะทำให้รัฐบาลสันถลอน ในขณะนี้เห็นจะมีเรื่องสินค้านัก การเกษตรต่างๆ ที่กำลังดึงเหว ทั้ง ยางพารา มันสำปะหลัง ลำไย นอกฤดูกาล ฯลฯ

เฉพาะเรื่องยางพารา มีท่านผู้อ่าน ระดับที่ปรึกษาของนายกฯ ผ่าข้อความ ให้คุณชื่อของนายกรัฐมนตรี เก็บไปคิดว่า "บิกตูตกหลุมบ่อน้ำยางพารา เสียแล้ว นำหิ้งใจที่อาสาปฏิบัติเพื่อ แก้ไขปัญหาบ้านเมือง แต่มาเกยตัน ในเรื่องนี้"

ส่วนพรรคการเมืองพรรคเล็ก พรรคใหญ่ (ความจริงเขาเอ่ยชื่อพรรค ด้วย) ก็ชอบใจที่ราคายางพาราดกต่ำ หนึ่งเฉยไม่รู้ไม่ชี้ ปล่อยให้ชาวสวนยาง เล่นงานรัฐบาลทหารไปตามสะดวก

เป็นยุทธวิธีทางการเมืองที่สุ่ม นุ่มลึก

อย่าลืมชาวสวนยางทั้งประเทศมี มากกว่าหนึ่งล้านครอบครัวและมีผู้ที่ได้ รับผลดีจากราคายางขึ้นมากกว่า 10 ล้านคน เลือกรับหน้าชาวสวนยางเลือกพรรคไหน

พรรคนั้นก็ยังมีโอกาสชนะเป็นผู้จัดตั้ง รัฐบาล (55555)

ทั้งยังบอกว่าประเทศไทย ผลิตยางพาราปีละ 4 ล้านตัน ถ้าราคา ยางพารายับขึ้นมา 1 บาท/กก. เงิน เข้ากระเป๋าชาวสวนยางทันที 4 พันล้าน บาทต่อปี ถ้าปรับราคา 10 บาท/เข้า กระเป๋าชาวสวนยาง 4 หมื่นล้านบาท ต่อปี ถ้าปรับราคาอีกกก.ละ 100 บาท ลองคำนวณดู ไม่จำเป็นต้องไปจัด โปรแกรมซื้อช่วยเหลือ เพราะอำนาจ การใช้จ่ายใช้สอยของชาวสวนยาง มีมากกว่าเกษตรกรประเภทอื่นๆ

ส่วนชาวนา และชาวประมง ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะหอบดอก ฎหลาบ เข้าให้กำลังใจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ สมายตัวไปแล้ว

แต่ที่บักโกรกอีกส่วนหนึ่ง คือมัน สำปะหลัง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคอีสาน เหลือแค่ราคา กก.ละ 1.50 บาท แต่ราคาคงไม่ต่ำกว่านี้แล้วละครับ ทั้งที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.5 บาท/กก. สำหรับลำไย นอกฤดูกาลในภาคเหนือ ก็ตกต่ำเหลือ แค่ กก.ละ 15 บาท ลังเงินเข้มงวดในการ รับซื้อ เกษตรกรบางรายต้องเอาลำไยไป ให้วัวกินแทนหญ้า

นี่ละครับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่กระทบรัฐบาล เป็นของแท้ของจริง มากกว่าที่ถกกันใน ครม.

และแม้ว่าเกษตรกรเหล่านั้น จะหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเข้าทวม.มา เรียกร้องต่อรัฐบาลด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ รัฐบาลรีบแก้ไขปัญหาก็เกษตรกรนะครับ เพราะคนไทยด้วยกันทั้งนั้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 1944 หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 74.29 Ad Value: 35,659.20 PRValue (x3): 106,977.60 ศิลป: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: พืชยางพาราส่งกลิ่น สะเทือนเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. หลัง 'บิกฉัตร' รับลูก...



เศรษฐกิจ



พืชมยางพาราส่งกลิ่น สะเทือนเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. หลัง 'บิกฉัตร' รับลูกชาวสวนตั้ง กก.สอบ

นาทีนี้ ตีกริความร้อนแรงคงหนีไม่พ้นเรื่องเก้าอี้ของ "นายฉัตร สุขระอาต" ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ภายหลังจาก "บิกฉัตร" พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งด่วน เรียกตัวเข้าพบ พร้อมเสนอให้ "บิกเมียว" พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของนายฉัตร ว่าล่อไปในทางทุจริตหรือไม่

โดยให้กำหนดกรอบรู้ผลทันทีภายใน 7 วัน ก่อนให้ "บิกตุ" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตราอาญาสิทธิ์ ม.44 ปลดออกจากตำแหน่ง

หรืออาจขอพดลมาหน่อย โดยให้ใช้มติบอร์ด กยท. เลิกจ้างแทน หากพบว่ามีการทุจริตจริง

ซี่นี้ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากทางสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) และมือขาวสวนยางได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงมือบิกฉัตรโดยตรง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยเมื่อบิกฉัตรได้รับหนังสือ ก็รับเรื่องและตั้งคณะกรรมการสอบทันที เนื่องจากพฤติกรรมหลายอย่างของ กยท. เริ่มมีกลิ่นตุๆ ล่อค่าทุจริตหลายอย่าง

โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทยจำกัด ที่ กยท. ได้จับมือกับนายทุน 5 เลือ บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ไทยฮั้วรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด ลงขันกันรายละ 200 ล้านบาท รวม

เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท ในการเข้าซื้อยางในราคาตลาด เพื่อดันราคาขายให้สูงขึ้น

เนื่องจากกลุ่มชาวสวนยางมองว่า การเข้าซื้อดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและพวกพ้อง เนื่องจากการลงทุนร่วมกัน จะเป็นการเปิดช่องทางให้ 5 เลือรู้ความเคลื่อนไหวของการเข้าซื้อยางทั้งหมด จนสามารถเข้ามาปั่นป่วนและทุบราคาในตลาด รวมทั้งในการซื้อขายก็มักจะเข้าซื้อเฉพาะเครือข่ายของพวกพ้องเท่านั้น

ผลดำเนินการของบริษัทร่วมทุนจึงไม่เป็นไปตามหวัง แทนที่ราคายางจะพุ่งขึ้น กลับสวนทางดิ่งลงหาจนถึงทุกวันนี้

ประเด็นดังกล่าว นายฉัตรได้ชี้แจงกับ "มติชน" ว่า การที่ราคายางตกในช่วงนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยของบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานของตลาดยางเองที่มีผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด

โดย 3 ประเทศผู้ปลูกยางรายใหญ่ ทั้ง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็มีทิศทางราคายางปรับตัวลดลงเป็นแนวเดียวกันประกอบกับการเข้าเก็งกำไรของนักลงทุนรายใหญ่สะท้อนผ่านความผันผวนตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า ทั้งโตเกียว เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่องเช่นกัน

และหากไปดูในข้อมูลเชิงลึกก็จะพบว่า ประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 สูงขึ้นมาก อาทิ กัมพูชา เพิ่มขึ้น 33.1% อินเดีย เพิ่มขึ้น 21.0% และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 11.3% ทำให้ผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ของโลก ทั้งจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น ทำให้เกิดการชะลอซื้อของ

ประเทศผู้ใช้จ่ายเหล่านี้ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองหลายประเทศ กระทบต่อราคายางของตลาดซื้อขายจริงในประเทศที่ปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ซึ่งหากไปดูในสถิติจะเห็นได้ชัดว่า การเข้าซื้อของบริษัทในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่มีปริมาณประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งงบประมาณ 600 ล้านบาท ช่วยยกระดับราคายางพาราได้จริง ราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 2-3 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.)

พร้อมเน้นย้ำว่า ถ้าไม่มีกระบวนการเข้าซื้อยาง ในราคาค่าตลาดของบริษัท ราคายางอาจแรงเร็วกว่านี้ตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้วก็ได้

แถมแจ้งให้เห็นถึงกระบวนการที่ชัดเจนจะโปร่งใสด้วยวิธีการเข้าซื้อยางในราคาขั้นต่ำ ตลาดกลางยางพารา กยท. ทั้ง 6 แห่งหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน

โดยสมมติฐานว่า ปัจจุบันราคายางปิดที่ 47 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ในวันต่อมาบริษัทก็จะเข้าซื้อยางในราคาที่สูงกว่าตลาดประมาณ 50 สตางค์ เป็น 47.5 บาท/ก.ก. เพื่อเป็นราคาค่าตลาด

เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการยางก็จำเป็นต้องเสนอราคาให้สูงขึ้นไป เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ราคายางก็อาจจะกระโดดสูงขึ้นมาที่ 48 บาท/ก.ก.

ดังนั้น วิธีการดังกล่าว จึงถือเป็นวิธีการที่ดันราคายางได้ผลจริง และหากชาวสวนไปขายยางให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น โดยติดราคาต่ำกว่าตลาดกลาง ก็อาจต่อรองพ่อค้าเพื่อเพิ่มราคาให้สูงขึ้นได้ และหากการต่อรองไม่เป็นผลก็อาจเก็บไว้ เพื่อไปขายตลาดกลาง ก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น **ท้ายที่สุดประโยชน์ทั้งหมดก็มีแต่ตกไปอยู่กับเกษตรกรเท่านั้น**

สวนประเด็นที่โจมตีเรื่องการเข้าซื้อของบริษัทบอร์ด กยท. ก็เพิ่งมีมติบังคับให้บริษัทเข้าซื้อยางสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น ไม่สูงกว่าราคาตลาด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 1944 หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 74.29 Ad Value: 35,659.20 PRValue (x3): 106,977.60 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: พืชยางพาราส่งกลิ่น สะเทือนเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. หลัง 'บิ๊กฉัตร' รับลูก...

มากขึ้นไป และให้ปฏิบัติตามระเบียบตลาดกลาง กยท. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรับมอบยางภายใน 2 วัน หากเกินกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวัน

สำหรับประเด็นของ 5 เสือเอง ก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารและสั่งซื้อยางตามที่มีการกล่าวอ้าง หรือลือกัน 5 เสือเป็นเพียงแค่ว่าผู้ร่วมก่อตั้ง และลงเงินเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าซื้อยางในตลาดเลย

เพราะฉะนั้น การที่เข้าใจว่า บริษัท 5 เสือจะได้ประโยชน์จากการเข้าซื้อในแต่ละวัน จึงยังไม่มีมูลความจริง กยท. ไม่มีทางที่จะตกเป็นเครื่องมือของ 5 เสือได้เลย เพราะทาง 5 เสือไม่มีทางรู้เลยว่าด้วยซ้ำว่า วันหนึ่งบริษัทจะเข้าซื้อยางหรือไม่ และจะเข้าซื้อในตลาดได้บ้าง

เนื่องจากในการตัดสินใจซื้อขายยางจะมีคณะกรรมการพิจารณาเสถียรภาพยาง ภายใต้บอร์ด กยท. ชุดใหญ่ เป็นผู้ตัดสินใจ

ซึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ก็ไม่ได้มีตัวแทนจาก 5 เสือ หนึ่งเป็นกรรมการด้วยซ้ำ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ทาง 5 เสือจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการซื้อขายยางของ กยท. การซื้อขายจึงโปร่งใสอย่างแน่นอน

และหากถามว่า 5 เสือได้อะไรจากการลงขันตั้งบริษัทครั้งนี้ คนระดับนายทุนจะยอมจ่ายเงินฟรีๆ โดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเลย มันเป็นไปได้หรือไม่

ส่วนตัวมองว่าในเมื่อ 5 เสือมีมากกว่า ก็ควรที่จะเสียสละแบ่งปันให้กับคนที่น้อยกว่า และ 5 เสือเองก็คงมองเห็นว่าวางจริงของธุรกิจยางต้องไปด้วยกัน ถ้า

เกษตรกรอยู่ไม่ได้ เลิกปลูกยาง เนื่องจากราคายางตกทาง 5 เสือก็คงอยู่ไม่ได้เช่นกัน เพราะไม่มียางให้ซื้อ พอไม่มียางก็คงทำธุรกิจต่อไปไม่ได้ยาก

ดังนั้น จึงเท่ากับว่า ราคายางที่ร่วงลง จึงไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ร่วมทุนแต่อย่างใด และพร้อมเดินหน้าบริษัทที่ร่วมทุนต่อไปไม่ถอย

แม้ว่าในมุมมองของนายฉัตร จะเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาบริษัทที่ร่วมทุนไปได้พอสมควร แต่ก็ยังมีประเด็นสำคัญที่บิ๊กฉัตรต้องตรวจสอบครั้งนี้ คือ ประเด็นการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวสวนยาง ซึ่งคล้ายคลึงกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีผิด

ซึงแม้จะเป็นข้อมูลเก่าที่ กยท. ได้เคยชี้แจงผ่านสื่อแล้ว แต่ครั้งนี้ดูเหมือนหนักแน่นกว่าเดิม ไม่งั้นบิ๊กฉัตรคงไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้ โดยทาง สยท. ได้ออกมาให้ข้อมูล มีการจัดหาปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับเกษตรกร แกรมราคายังแพงกว่าท้องตลาด 2-3 บาท/กิโลกรัม

ท้ายที่สุดคงต้องรอดูกันว่า ผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร แก้อื้อของผู้ว่าการ กยท. จะยังมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ได้อีกหรือไม่ หรือจะต้องเซ็น ม.44 อีกคน หรือสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่ เป็นแค่ละครปาที่อีกฉากหนึ่ง เพื่อให้ชาวสวนลดความร้อนแรงลงก็เป็นได้

อีกไม่นานคงได้รู้! ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 1944

หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 72.69 Ad Value: 34,891.20 PRValue (x3): 104,673.60 ศิลป: สีสี่

คอลัมน์: กรองกระแส: ปัญหาทางพาราภิบาลกับการปรับทัศนคติแก่ 'วิกฤต' ได้หรือไม่

กรองกระแส



ปัญหาทางพาราภิบาลกับการปรับทัศนคติแก่ 'วิกฤต' ได้หรือไม่



การเรียกตัว "แกนนำ" ชาวจังหวัดตรัง ชาวจังหวัดพัทลุง โดย กอ.รมน.ประจำจังหวัดครั้งล่าสุด อาจอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เหมือนกับกรณีอื่น ไม่ว่าจะเป็กรณีที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือ หลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แต่รายละเอียดของปฏิบัติการมีความแตกต่างกัน

อาจเป็นเพราะ 1 กรณีอื่นเกิดขึ้นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในสถานการณ์หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ไม่นานนัก ขณะที่กรณีของภาคใต้เป็นสถานการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2560

ขณะเดียวกัน 1 อาจเป็นเพราะกรณีอื่นเกิดขึ้นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นสถานการณ์อื่นเกี่ยวกับความคิด และการเมือง

ขณะที่กรณีของภาคใต้เป็นสถานการณ์อื่นเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจ"

เมื่ออย่างหนึ่งเป็นสถานการณ์ในทางการเมือง เมื่ออย่างหนึ่งเป็นสถานการณ์ในทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดของการปฏิบัติย่อมแตกต่างกัน แม้จะอยู่บนพื้นฐานของ "การปรับทัศนคติ" เหมือนกันก็ตาม

ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ

การเรียก "ปรับทัศนคติ" ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ

แม้กระทั่งใน กทม. หลังรัฐประหาร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในทางการเมือง

ด้านหลัก คือ ไม่เห็นด้วยกับ "รัฐประหาร" เมื่อไม่เห็นด้วย พวกเขาเคลื่อนไหวในรูปแบบแตกต่างกันออกไปเพื่อสะท้อนให้รัฐบาลและ คสช. รับรู้ในความคิด

ที่เป็นแกนนำด้านหลักก็เป็นคนเลื่อมใส เป็นนปช. ขณะเดียวกันก็เป็นอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ความเฉียบขาดจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองนำไปปฏิบัติส่งผลอย่างฉับพลันทำให้การเคลื่อนไหวในทางการเมืองขยายวง

กลายเป็นผลงานและความสำเร็จสำคัญของ คสช. และรัฐบาล

แต่ความไม่พอใจอันแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางแสดงออกทางภาคใต้กระทั่งบางส่วนของจังหวัดตรังและพัทลุงถูกเรียกตัวเข้า "ปรับทัศนคติ" ที่เด่นชัดก็คือ การเรียกร้องของพวกเขาได้เป็นปัญหาในทางการเมือง หากเป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจ

จึงไม่แน่ว่าการเรียก "ปรับทัศนคติ" จะสามารถทำให้ปัญหาและความเดือดร้อนหมดสิ้นไปได้หรือไม่

ปัญหาเศรษฐกิจ แนวโน้มปรับ ครม.

ทหลังจากเกิดปัญหาในกระทรวงแรงงาน การที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ยื่นใบลาออกในวันที่ 1 พฤศจิกายน มีความจำเป็นต้องปรับ ครม. อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่

กระนั้น แนวโน้มที่เห็นเด่นชัดก็คือ จะมีการปรับ ครม. หลายตำแหน่ง

หากฟังจากเสียงของนักการเมือง นักวิชาการ ประธานเข้ากับผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เด่นชัดอย่างยิ่งว่าเรียกร้องต้องการให้มีการปรับ ครม.กระทรวงเศรษฐกิจอย่างเป็นด้านหลัก

สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจกำลังเป็นปัญหา

กระทรวงที่ตกเป็นเป้าหมาย 1 คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คือ กระทรวงพาณิชย์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 1944 หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 72.69 Ad Value: 34,891.20 PRValue (x3): 104,673.60 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กรองกระแส: ปัญหาทางพารากับมาตรการปรับทัศนคติแก่ 'วิฤต' ได้หรือไม่

และ 1 คือ กระทรวงการคลัง

เมื่อนำเอาประเด็นเหล่านี้ประสานเข้ากับปัญหาของ "เกษตรกร" ก็เห็นอย่างเด่นชัด

ปัญหา 1 ซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ปัญหาที่ราคาสินค้าเกษตรเสื่อมทรุด ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีได้ตกต่ำเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน ตรงกันข้าม เป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนานแล้วเป็นเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและกำกับงานทางด้านเศรษฐกิจ

แม้จะมีการปลด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ออก และนำทีมของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามา แต่เมื่อพิจารณาจากกระแสเรียกร้องต้องการที่เท่ากับฟ้องว่าปัญหาเศรษฐกิจยังดำรงอยู่

ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางจึงเสมอ เป็นเพียงปัญหา 1 ภายในปัญหามากมายเท่านั้น

มาตรการการเมือง มาตรการเศรษฐกิจ

การเรียกปรับทัศนคติเกษตรกรชาวสวนยางที่จังหวัดตรังและพัทลุง อาจทำให้การเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางหยุดชะงักลงได้ในระดับหนึ่ง

แต่ประเด็นก็ยังอยู่ที่ความเป็นจริงของปัญหา

การปรับทัศนคติอาจเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะในประเด็นทางการเมือง แต่ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้และอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

นี่คือปัญหาที่ คสช. และรัฐบาลจกต้องนำไปขบคิดพิจารณา

เพราะว่าเสียงเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางมิได้เป็นเรื่องใหม่ หากแต่ดำรงอยู่มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้วโดยที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างความหวังให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างเป็นจริง ขณะเดียวกันปัญหาก็มิได้มีแต่เรื่องยงพารา หากแต่ยังมีในเรื่องข้าว น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง เป็นต้น

**เท่ากับว่ามาตรการการเมืองต้องแก้
การเมือง มาตรการเศรษฐกิจต้องแก้
เศรษฐกิจ ●**



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wjiam
Circulation: 500,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 65

ฉบับที่: 10

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 89.42 Ad Value: 31,297

PRValue (x3): 93,891

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ดอกเงิน: ราคายางตก คิวต่อไปน้ำมันปาล์ม : สะท้อนอะไร?

ราคายางตก คิวต่อไปน้ำมันปาล์ม : สะท้อนอะไร ?



ดอกเงิน

> นายเกลือกิน เกลือใช้

ราคายางตกต่ำซ้ำรอยเดิม เป็นช่วงๆ มา 3 ปี คิวต่อไป น้ำมันปาล์ม กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ สะท้อนถึงเศรษฐกิจโดยรวม หรือเฉพาะความล้มเหลวของกระทรวงเกษตรฯ ?

ขณะที่ชาวสวนยางหลายรายในภาคใต้ ตัดสินใจโค่นต้นยางทิ้งก่อนหมดอายุกรี๊ด แล้วหันไปปลูกปาล์มน้ำมันแทนหรือปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นราคาน้ำมันปาล์มปรุงอาหารกลับตกต่ำที่สุดในรอบหลายปี โดยชนิดขวดบรรจุ 1 ลิตรราคาตกต่ำสุดถึงขวดละ 29 บาทจากราคาที่เคยสูงระดับ 38-42 บาท

เรื่องราคาราย (ธรรมชาติ) ตกต่ำนั้น เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว สาเหตุมาจากผลผลิตล้นตลาด ขณะที่ตลาดรองรับแคบลง

ช่วงที่ยางดิบเป็นขาขึ้น ราคายางขึ้นต่อเนื่องนั้น เป็นผลมาจากการที่จีนเปิดตลาดยางดิบเต็มทีในช่วงทศวรรษก่อน อันเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมทุกสาขาของจีนขยายตัวต่อเนื่องตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ความต้องการใช้ยางรถยนต์สูงมาก ที่แม้จะนำเข้ายางดิบมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ไม่เพียงพอ

รัฐบาลจีนจึงสนับสนุนให้เกษตรกรจีนหันมาปลูกยางในเขตพื้นที่ร้อนและชุ่มชื้น รวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเขตใต้ลงมาซึ่งยังมีพื้นที่ดินรกร้างราคาถูกอยู่มาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์และยางอุตสาหกรรมยางทุติยภูมิได้

อุตสาหกรรมยางของจีนจึงคิดค้นสูตรผสมยางรถยนต์ใหม่ โดยนำยางสังเคราะห์มาเพิ่มเป็นส่วนผสมมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wjiam
Circulation: 500,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธที่สัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 65 ฉบับที่: 10 หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 89.42 Ad Value: 31,297 PRValue (x3): 93,891

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ดอกเงิน: ราคายางตก คว้าต่อน้ำมันปาล์ม : สะท้อนอะไร?

ยางสังเคราะห์จากกากปิโตรเลียมนั้นมีมานานแล้ว สามารถนำมาผลิตเป็นยางรถยนต์หรือยางใช้งานประเภทอื่นๆแทนที่ยางธรรมชาติได้ 100 %

แต่เพื่อปกป้องอาชีพผู้ปลูกสวนยางพารา จึงได้มีข้อตกลงกันในมวลสมาชิกของกรรมาธิการระหว่างประเทศว่า ให้ใช้ยางสังเคราะห์เป็นส่วนผสมในสัดส่วนที่ต่ำกว่าดิบธรรมชาติ โดยไม่เกิน 1 ใน 3

เพราะยางสังเคราะห์มีต้นทุนผลิตถูกกว่ายางพารามาก หากไม่นำไปเป็นยางแอสฟัลต์หรือยางมะตอยลาดถนนแล้ว ก็แทบจะเป็นของเหลือทิ้ง

แต่เพราะการขยายกำลังผลิตยางอุตสาหกรรมของจีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรดาผู้ผลิตยางทุกประเภทเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายควบคุมปริมาณส่วนผสมยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ผลก็คือยางธรรมชาติต้องลดราคาตามราคายางสังเคราะห์ ทำให้ราคาที่ยางต่ำกว่าต้นทุนผลิตเป็นช่วงๆ นับแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน

โดยล่าสุดราคาตกก็โลกรัมละแค่ 40 บาท ขณะที่ต้นทุนผลิตก็โลกรัมละ 60 บาท ทำให้ชาวสวนยางพากันโค่นต้นยางทิ้ง กันเป็นแถว ทั้งๆ ที่ยังอยู่ในอายุกรีตน้ำยาง

ใช้แต่ชาวสวนยางไทย ชาวสวนยางจีนที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลท้องถิ่นไปเช่าที่ดินปลูกยางในเขตตอนเหนือของลาวใกล้ชายแดนจีนก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย โดยกว่าครึ่งพากันโค่นต้นยางทิ้ง เพื่อปลูกพืชใหม่ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ายางพารา

นอกจากยางพาราแล้ว พืชที่น่าเป็นห่วงอีกชนิดก็คือปาล์ม น้ำมัน

ในช่วงที่อุตสาหกรรมน้ำมันพืชปรุงอาหารเฟื่องฟู ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของไทยขาดแคลนมากถึงกับต้องนำเข้าจากอินโดนีเซีย อันเป็นประเทศผลิตน้ำมันปาล์มดิบมากที่สุดในโลก

ความขาดแคลนนั่นทำให้มีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบเข้าประเทศตามแนวชายทะเลภาคใต้กันซุกซม

และก็เหมือนกับยางพารา เมื่อความต้องการขยายตัว ชาวสวนปาล์มภาคใต้ก็ขยับขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคอีสานและเหนือที่ราคาที่ดินยังถูกอยู่และมีที่รกร้าง ที่ป่าสงวนให้รุกทำกินอยู่

จนทำให้มีการจับกุมผู้บุกรุกที่ดินป่าสงวนกันมาก แม้ขณะนี้ก็ยังมีการจับกุมกันได้อยู่บ่อยๆ

ช่วงนี้ ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ แต่สาเหตุไม่เหมือนกับยาง

ธรรมชาติ

เพราะไม่มีน้ำมันปรุงอาหารอื่นใดมีราคาถูกกว่ามันปาล์ม ที่เมื่อนำมาผสมแล้ว ทำให้น้ำมันปรุงอาหารถูกลง

แต่ที่ราคาน้ำมันปาล์มถูกลงนั้นก็เป็นที่มาของห่วงโซ่อุปทาน คืออุปสงค์ของตลาดลดลง อุปทานคงที่หรือเพิ่มขึ้น

การที่ความต้องการของตลาดลดลงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำให้ครัวเรือนลดการปรุงอาหารที่บ้าน หันมากินอาหารถุงแทน

ขณะที่ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำมันปาล์มมากที่สุดในประเทศ เช่น กลุ่มผลิตปลากระป๋อง กลุ่มผลิตขนมและอาหารทอดกรอบ กลุ่มผู้ผลิตอาหารปรุงตามร้าน ฯลฯ พากันลดปริมาณการใช้ลง

สาเหตุคือกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ทำให้มีการบริโภคอาหารสำเร็จรูป หรือกินอาหารนอกบ้านกันลดลง

การแจกเงินคนจนรายละ 300 บาทต่อเดือนของรัฐบาล คงจะไม่ช่วยทำให้คนไทยบริโภคอาหารได้มากขึ้น

ค่าที่มีสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกหลายรายการไม่สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนได้เหมือนกับอาหาร

การบริโภคที่ลดลงของคนไทย สื่อผ่านการลดราคาสินค้ามิใช่แต่จะมีในกลุ่มอาหาร ยังมีในกลุ่มและหมวดสินค้าจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันอีกมาก

แม้แต่ร้านตัดผมชาย ที่หลังจากสมาคมช่างตัดผมรวมหัวกันขึ้นค่าตัดผมจาก ผู้ใหญ่หัวละ 70 บาทเป็น 100 บาทแล้ว ลูกค้าหายหน้าไปมาก บางแห่งมากจนร้านอยู่ไม่ได้ปิดกันมากมาย

สาเหตุไม่ใช่เพราะชายไทยไม่ตัดผม หากแต่ยึดระยะเวลาตัดผมออกไป จากเดิมเดือนละครั้ง ก็เป็น 1 เดือนครั้งหรือบางรายถึง 2 เดือน/ครั้ง

ช่างตัดผมที่เคยบอกว่าค่าจ้างตัดผมหัวละ 70 บาท ไม่พอกิน พอขึ้นเป็น 100 บาท กลับอาการหนักลงไปกว่าเดิม คืออยู่ไม่ได้เลย

อาชีพคนไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิม นับวันแต่จะสูญหาย เหตุจากค่าครองชีพสูง แต่ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพนั้นๆ ต่ำมากจนไม่สามารถอยู่ได้

จากอาชีพทำสวนยาง จนถึงปาล์มน้ำมันจนถึงช่างตัดผม ล้วนแล้วแต่มีอนาคตที่มืดมนพร้อมจะสาบสูญได้ทุกเมื่อภายในทศวรรษ 2570 ที่กำลังมาถึงนี้ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14495

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 14.45 Ad Value: 22,397.50 PRValue (x3): 67,192.50

คลิป: สี่สี่

ภาพข่าว: หนูนุผู้ว่า กยท.



หนูนุผู้ว่า กยท. - เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขต 7 ภาคกลาง-ตะวันออก ลงมติสนับสนุนให้ ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่ากร กยท. ทำหน้าที่ต่อไป หลังกลุ่มยางได้ประกาศขับไล่เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำได้ ที่ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14495

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 17.43 Ad Value: 19,173

PRValue (x3): 57,519

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'พินิจ' นำทีมคุยเงินต้นสินค้าเกษตร

'พินิจ' นำทีมคุยเงินต้นสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมด้วย นายวิรัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนสมาคมทั้ง 4 ภูมิภาค เข้าพบนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวจีน ที่มหานครเชียงใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือสินค้าเกษตรไทย และหาตลาดสินค้าใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะดังกล่าวได้พบกับผู้ประกอบการหลายราย โดยเฉพาะบริษัท ดัมเบิ้ล คอย จำกัด มีกำลังการผลิตยางรถยนต์ 10,000 เส้นต่อวัน และมียอดจำหน่ายอันดับ 7 ของโลก เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน โดยมีโรงงานผลิตยางรถยนต์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง จากนั้นมีการเจรจา

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการถือหุ้นร่วมในกิจการของบริษัทในเครือ เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทยสามารถจำหน่ายยางพาราได้ตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และจะทำให้ราคาขายสูงขึ้น

นายวิรัชกล่าวว่า คณะผู้บริหารสมาคมได้เข้าพบนายคุณ เลอริ์ ผู้ประสานงานศูนย์แสดงสินค้า เมืองเชียงใหม่ เพื่อเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขในการนำสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อปจากประเทศไทยไปจำหน่ายที่เชียงใหม่ โดยการเจรจาประสบความสำเร็จในยกระดับการขยายตลาดสินค้าการเกษตร จากนั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ สมาคมจะจัดประชุมร่วมกับผู้แทน อบต. ทั้ง 76 จังหวัดที่ จ.ภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายให้แก่นำ อบต.ทุกจังหวัด สืบหาข้อมูลสินค้าภาคการเกษตรในชุมชน เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21850

Col.Inch: 19.80 Ad Value: 31,680

คอลัมน์: จับประเด็น

หน้า: 3(ขวา)

PRValue (x3): 95,040

ศิลปิน: ชาว-ดำ

จับประเด็น



จากการที่ปัญหาราคายางตกต่ำเกษตรกรชาวสวนยางเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา

นายพรศักดิ์ ศรีละมุด อธิบดีกรมการรองค้การสวนยาง กล่าวว่า นอกจากรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯจะต้องตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการในการยางแห่งประเทศไทย ตามข้อเรียกร้องของชาวสวนยาง

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือนโยบายใดๆมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม 5 เสือพ่อค้ายางหรือไม่

อีกทางหนึ่ง รัฐบาลจะต้องเร่งหาแนวทางการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือเรื่องราคา

ที่ผ่านมาแม้แต่การพูดถึงการนำยางมาใช้ในการสร้างถนนหนทาง สนามกีฬา หรือยางรถยนต์ หึ่งที่ยังมีแนวทางอื่นๆ มีงานวิจัยผลการศึกษาคการใช้ยางพารามากมายที่ยังไม่มีการผลักดันการพัฒนาใช้จริง

ทั้งการนำยางมาใช้ทำแบรีเออร์กันเกาะกลางหรือขอบถนน ก่อสร้างเขื่อน ฝายกันน้ำหรือกักเก็บน้ำ

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการนำยาง หรือไม้ยางมาเป็นเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

เพราะยางก้อนหากถูกเผา ถือเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังความร้อนสูงมาก สามารถนำความร้อนมาผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำ ที่เป็นพลังงานทดแทนที่ดี และในต่างประเทศก็ทำกัน

ถือเป็นแนวทางใหม่ๆช่วยเหลือเรื่องราคายางพารา ที่ไม่ได้มีแค่สร้างถนนหนทาง หรือใช้ในการผลิตยางรถยนต์

เขาเป็นว่าเมื่อมีผู้ช่วยคิด รัฐบาลก็น่าจะนำข้อมูลไปพิจารณา.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21850

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 83.46 Ad Value: 250,380

PRValue (x3): 751,140

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: บุคคลในข่าว



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....เกาะติดการโยกเก้าอี้ดนตรี รัฐมนตรี คสช. ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560.....● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน กิดถึง สมเด็จพระย่า ภายใต้

หัวข้อ **ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง** ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 18.00 น.● ปิดฉาก การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นำรัฐบาล และหัวหน้า คสช. ...ประกาศหนุนความตกลงเขตการค้าเสรีและแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียเต็มสูบ.....มีเสียงชื่นชมนโยบาย มุ่งตะวันออก หรือ Act East Policy ของ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีที่จะเชื่อมโยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียบกับอาเซียน ผ่านเมียนมาและไทย...ไปจนถึง ลาว กัมพูชา เวียดนาม.....เป็นดัชนีชี้วัด ความเนื้อหอมของอาเซียน นอกจากเส้นทางสายไหมที่ใช้อาเซียนเป็นตัวเชื่อม...การปักหมุดเอเชียของ สหรัฐฯ หรือการเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่าง ไทยกับรัสเซีย....ยืนยันอนาคตที่สดใส จากปัจจัยภายนอก เกินร้อย....ส่วน ปัจจัยภายในยังอึมครึม.....● กระแสปรับ กรม. หลายกระทอกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะออกหัวออกท้าย....ฟังสำเนียงในเบื้องต้น คาด การปรับ กรม. เทียวนี้ มีการโยกย้ายสลับตำแหน่งกันหลายกระทรวง....ที่ลึกล้ำและวัดความเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์...คือเสียงทักท้วงและเรียกร้อง ให้ปรับ กรม. บางกระทรวง....ที่มีข่าวอื้ออึง....อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน หรือเจ้ากระทรวงแรงงานคนใหม่.....วัดใจ นายกฯลุงตู่ เลือดซ่านกว่าน้ำหรือน้ำจะซ่านกว่าเลือด.....● และงานนี้จะเป็นการวัดฝีมือ พล.อ.ประยุทธ์ ในการคัดเลือกคนให้ถูกกับงาน ได้หรือไม่....ถ้าจะเป็นเพียงแค่การสลับโยกย้าย เป็นเก้าอี้ดนตรี...จะ ปรับเล็กหรือจะปรับใหญ่ ก็คือกัน.....ผลงาน ความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นการตัดสินมากกว่า ข้ออ้างความเหมาะสม ไซ้ไม่ไซ้.....● ตำบลกระสุนตก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ อยู่ในช่วงปฏิบัติการ แก้ปัญหาทางพาราตกต่ำ และ การขมขมประท้วงของตัวแทนเกษตรกร...มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบข่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21850

Col.Inch: 83.46 Ad Value: 250,380

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 751,140

คลิป: สี่สี่

ตามข้อเรียกร้องของ เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขอให้ปลด ชีชี สุขสะอาด ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย....จะมีลบลมคมในประการใด เป็นอีกเรื่อง....ย่อมกระทบกับการทำหน้าที่ รมว.เกษตรฯของ พล.อ.ฉัตรชัย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.....● ประกอบกับ การเมืองที่กำลังเป็นเผด็จการของ คสช.พล.ต.อ.เดชมรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. มีหนังสือด่วน ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ที่ได้รับข้อมูลว่า มีการปลุกระดมมวลชน เตรียมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล...โดยมีเป้าหมาย ถ่วงละเมิด สถาบันและทำลายเสถียรภาพรัฐบาล....มีความเคลื่อนไหวของบุคคล ที่อยู่ใน ประเทศและนอกประเทศ....เตรียมเปลี่ยนสนามเด็กเล่นเป็นสนามรบอีกระลอก

● โยงไปถึง การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะเป็นการนำร่องไปสู่ประชาธิปไตย... รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม...อ้างการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องอยู่บนเงื่อนไข...การ ตรวจสอบกฎหมาย...คสช. ต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใด และการปลดล็อกทางการเมือง ในบางประเด็น....ส่วนที่ กกต. แย้งว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งอาจเป็นโมฆะได้...ไม่ใส่ใจ.....● ถ้า การใช้สื่อทำลายธุรกิจ คู่แข่งที่สังคมต้องใช้สติไตร่ตรอง....กรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการรับฟ้อง ของ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ้างว่ารับฟ้องผู้บริหารของ ทำอากาศยานไทย และ บริษัท คิง เพาเวอร์...ที่ถูกกล่าวหาว่า จ่ายเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐไม่ครบ 14,000 ล้านบาท ภายใต้สัญญาสัมปทาน ที่ได้รับจาก การทำอากาศยาน...แต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงก็คือ ศาลทุจริต ได้ นัด ไล่สวน นัดแรกในเดือน มี.ค.2561 เพื่อรวบรวมพยานเอกสาร หลักฐานบัญชี พยานบุคคล และจะนัดตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้งในเดือน ก.พ.ปี 2561

ไม่ใช่การรับฟ้องดำเนินคดี...ข่าวนี้ลงเป็นตุเป็นตะ สร้างความเสียหายให้กับ ทำอากาศยานและบริษัทคิง เพาเวอร์ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศด้วย... ไม่ว่าจะเป็นการเจตนาหรือไม่เจตนาใน การนำเสนอข่าวก็ตาม....หรือ มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝง...ท้ายที่สุดแล้ว สื่อ อาจจะ ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกใช้ เป็นเครื่องมือ ของคนบางกลุ่ม....ที่ทุจริต คิดมิชอบ พับฝ่า.....● วันนี้เวลา 16.00 น. ปพิชญา สุวรรณดี รอง ผอ. บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา แดงกิจกรรม เมกา แอปปีเนส ชีชี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมเคาต์ดาวน์ ที่ชั้น 1 เมกาบางนา....แจ้งล่วงหน้า 18 พ.ย. เวลา 10.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21850

Col.Inch: 83.46 Ad Value: 250,380

คอลัมน์: บุคคลในข่าว

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 751,140

คลิป: 55

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดงานวันสถาปนา สสอท. โดยมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปการอุดมศึกษากับการอุดมศึกษาเอกชน ในเวลา 14.00 น.และเวลา 15.30 น. มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสอท.กับผู้แทนทางการของบริษัท ADOBE co.ltd ประเทศไทย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ.....สวดพระอภิธรรมศพ สติ (ครูอี่) หงษ์วิไล บิดา คงกฤษ หงษ์วิไล อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี ที่วัดวังบัวทอง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ถึง 18 พ.ย. เวลา 20.00 น. พระราชทานเพลิงศพ 19 พ.ย. เวลา 16.00 น. ศพ ม.ร.ว.อัครีเพราพรรณ วรรณพฤกษ์ อยู่วัดธาตุทอง สวดถึง 22 พ.ย. เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงศพ 14 ม.ค.61 เวลา 17.00 น.●

“อินทรีเหล็ก”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวทาง <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:25

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางตรังจี้รัฐประกันราคายางก.ละ 50บาทแบบตายตัว

แนวทาง

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง

หน้าแรก / ในประเทศ



ชาวสวนยางตรังจี้รัฐประกันราคายางก.ละ 50บาทแบบตายตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 13.42 น.

16 พ.ย.60 หลังจากทีสถานการณ์ราคาน้ำยางสดและราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ตกต่ำเหลือระดับ 3 กิโลกรัม 100 บาท ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่งผลให้ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ จังหวัดตรังและทั่วประเทศ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกรัฐมนตรี ให้แก้ปัญหาดังกล่าว จนถึงขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารายังได้รับความเดือดร้อนอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากยางพาราไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชาวสวนยางและผู้รับซื้อน้ำยางสด ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และผู้ว่าการ กยท.หันมาประกันราคาแบบขั้นต่ำตายตัว ในรอบ 1 ปี ประกันราคา 10 เดือนเท่านั้น คือระหว่างวันที่ 1 พ.ค.ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวสวนหยุดกรีต 2 เดือน มีนาคมและเมษายน ประกันตายตัวกิโลกรัมละ 50 บาท ราคาจะขึ้นลงเท่าไรไม่สำคัญประกันน้ำยางกิโลกรัมละ 50 บาทเท่านั้น ซึ่งราคานี้ไม่มากไม่น้อย สำหรับคนที่รับจ้างกรีดยางสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ หากรัฐบาลจะเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือเอาใครมาเป็นผู้ว่าการยาง ก็ขอให้ประกันราคายางให้

นายธรรมศักดิ์ อั้งเต็ง ชาวสวนยางและเปิดจุดรับซื้อน้ำยางกล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และผู้ว่าการ กยท.หันมาประกันราคาแบบขั้นต่ำตายตัว ในรอบ 1 ปี ประกันราคา 10 เดือนเท่านั้น คือระหว่างวันที่ 1 พ.ค.ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวสวนหยุดกรีต 2 เดือน มีนาคมและเมษายน ประกันตายตัวกิโลกรัมละ 50 บาท ราคาจะขึ้นลงเท่าไรไม่สำคัญประกันน้ำยางกิโลกรัมละ 50 บาทเท่านั้นไป 10 เดือนที่เปิดกรีดยางราคาไม่มากไม่น้อย คนที่รับจ้างกรีดยางสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ค่าครองชีพขึ้นทุกอย่างต่ำกว่า 50 บาท เดือดร้อนโดยเฉพาะคนกรีดยาง แบ่งแต่ละครั้งได้คนละ 100-200 บาท ไม่พอเลี้ยงครอบครัว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรไว้อย <https://www.kasetvoice.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ไม่หวั่นถูกปลด! ผู้ว่าฯ กยท. เดินหน้าทำงาน “หวังให้ชาวสวนยางมีรายได้มั่นคง”



นโยบายเกษตร ปลุกพืชไว้อย เลี้ยงสัตว์ไว้อย นวัตกรรมเกษตร จัดการเกษตร โลฟสไตล์ เกษตรกรข่าว

ไม่หวั่นถูกปลด! ผู้ว่าฯ กยท. เดินหน้าทำงาน “หวังให้ชาวสวนยางมีรายได้มั่นคง”

By Admintorz - 16/November/2017 47



เรื่อง / ภาพ : จตุพล เกษตรก้าวไกล

ผู้ว่าฯกยท.ย้ายเดินหน้าสานต่องาน หลังถูกสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าฯกยท. ยืนยัน ทำหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ ของการยางทุกประการ พร้อมย้ำราคายางยังเป็นไปตามกลไกตลาด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรโวย <https://www.kasetvoice.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ไม่หวั่นถุกปลด! ผู้ว่าฯ กยท. เดินหน้าทำงาน “หวังให้ชาวสวนยางมีรายได้มั่นคง”

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ทุกอย่างยังเป็นไปตามกลไกการตลาด ซึ่งราคาปรับเงินลงตามตลาดโลกและความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย ยังไม่อยู่ในช่วงที่ราคาตกต่ำ ที่ผ่านมาเราได้เตรียมมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว



นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.

มาตรการที่ออกไปต้องการเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างใหม่ของยางพาราประเทศ เช่น การส่งออก ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ มี ฉะนั้น ปัญหาเก่าๆ จะหมุนกลับมา ซึ่งราคายางพาราจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตลาดภายนอกและภายใน หากตลาด ภายนอกตอบรับปริมาณมาก ภาพรวมปริมาณยางของประเทศ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ปีนี้ จากการประชุมที่ผ่านมา หากเทียบกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย พบว่าปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศมีผลต่อปริมาณยาง จะทำให้ปริมาณยางปลาย ปีลดลง คล้ายกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลในการอุดหนุนให้ราคายางสูงขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรไว้ว <https://www.kasetvoice.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ไม่หวั่นถุกปลต! ผู้ว่าฯ กยท. เดินหน้าทำงาน “หวังให้ชาวสวนยางมีรายได้มั่นคง”

นอกจากนี้ มาตรการของรัฐ เช่น การกระตุ้นต้นทาง เรือ่น้ำยางสด เริ่มให้ผลเป็นรูปธรรม ถ้ามองเฉพาะตัวเลขที่ผ่าน มา ราคา 38-39 บาท เราจึงเริ่มสนับสนุนเรื่องการกู้เงิน ตามที่รัฐอนุมัติไป 1 หมื่นล้านบาท เกษตรกรได้ขยายวงให้ผู้ ประกอบการ รัฐให้ผู้ประกอบการต้องซื้อยางไม่ต่ำกว่าราคาที่รัฐกำหนด

ผู้ว่าฯ กยท. ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรียกร้องให้ปลดผู้ว่าฯ กยท. จากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า พร้อมน้อมรับคำ วิเคราะห์จากทุกภาคส่วน ซึ่งตนเองยืนยันว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย

ส่วนกรณีตลาดกลางในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และ บุรีรัมย์ นั้น เป็นการหยุดการขายชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ระงับ การซื้อขาย เนื่องจากตามระเบียบของตลาดกลาง หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคากลาง 2 บาท ตลาดกลางจะหยุดซื้อ ขายทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้น การนำประเด็นนี้ขึ้นมาเคลื่อนไหวจึงเป็นการเข้าใจผิด



ส่วนหนึ่งของสื่อมวลชนที่มาฟังผู้ว่าฯ กยท. แถลงข่าว



“สาเหตุในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกัน เราวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร กรณีผู้ซื้ออ้างว่าปริมาณยางเต็มแล้ว ถ้าต้องซื้อให้ราคาถูกลง กยท.เองก็มีชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามพ.ร.บ.ควบคุมยาง อย่างไรก็ตาม การหยุดซื้อขายในแต่ละวันเป็นไปตามระเบียบของตลาดที่มีอยู่” ผู้ว่าฯกยท.กล่าว

ส่วนกรณีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าฯ กยท.นั้น นายธีธัช กล่าวว่า เรื่องนี้ทางรัฐบาลได้สอบถามผ่านมายังประธานกรรมการบริหาร กยท.แล้ว และได้ชี้แจงตามขั้นตอนแล้ว ยังยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานในหน้าที่ต่อไป เพื่อสร้างให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเร็วๆนี้ กยท.จะมีหลายโครงการเข้ามาช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาราคายางพาราอย่างเดียว

TAGS

การยางแห่งประเทศไทย

ชาวสวนยาง

นายธีธัช สุขสะอาด

นายกสมาคม

มาตรา 44

ยางพารา

ราคายางพารา

สถานการณ์ราคายางพารา

เกษตรกรชาวสวนยาง

เสถียรภาพราคายาง